

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ ๖๐๕๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานยืนยันความต้องการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตามคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าช่วงเวลา ตั้งงบประมาณ แต่ละปีมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้โรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณไว้อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายการดังกล่าวไปแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณยืนยันความต้องการก่อนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบโครงการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบ ความต้องการงบประมาณรายการงบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ได้ขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่ามีความต้องการขอรับงบประมาณเหล่านี้อยู่ พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยรายงานผ่านทางแบบสำรวจออนไลน์ <https://goo.gl/Z1WcyZ> และแบบฟอร์ม

/ตั้งสิ่งที่ส่ง...

ดั่งสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันข้อมูลที่มีลายมือชื่อครบทุกแห่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ แผ้วพลสง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๓๐

โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๕๒๓๒